

Số: 5298 /SYT-NV

Đồng Nai, ngày 24 tháng 08 năm 2023

V/v thay đổi cách ghi các chuyên khoa trên Giấy phép hoạt động và duyệt danh mục kỹ thuật nội soi, thăm dò chức năng.

Kính gửi:

- Giám đốc các Phòng khám đa khoa;
- Trưởng các Phòng khám đa khoa khu vực.

Trước đây, Sở Y tế đã cấp giấy phép hoạt động cho các Phòng khám đa khoa, Phòng khám đa khoa khu vực; trong giấy phép hoạt động, tại mục “*Hình thức tổ chức*” ghi là “*Phòng khám đa khoa (Phòng khám đa khoa khu vực) gồm các chuyên khoa....*”

Hiện nay, do biến động về nhân sự, các cơ sở thường xuyên đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động do thay đổi cơ cấu tổ chức, phạm vi hoạt động chuyên môn (tăng, giảm các chuyên khoa). Có trường hợp đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đến 2 lần trong vòng 1 tháng.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết nhanh và tránh phiền hà cho các cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế điều chỉnh nội dung ghi trong giấy phép hoạt động như sau:

Tại mục “*Hình thức tổ chức*” trong giấy phép hoạt động chỉ ghi là “*Phòng khám đa khoa*”, “*Phòng khám đa khoa khu vực*”. Không ghi “*...gồm các chuyên khoa...*”

Danh sách các chuyên khoa của Phòng khám đa khoa, Phòng khám đa khoa khu vực sẽ ban hành trong bảng phụ lục đính kèm. Khi cơ sở đề nghị tăng, giảm các chuyên khoa thì Sở Y tế sẽ ban hành văn bản thay đổi phụ lục danh sách các chuyên khoa, không cần thiết phải thu hồi giấy phép hoạt động đã cấp và cấp lại giấy phép hoạt động khác.

Đối với một số chuyên khoa như Nội soi, Thăm dò chức năng nếu cơ sở không thành lập Phòng khám chuyên khoa Nội soi, Thăm dò chức năng thì trong phụ lục danh sách các chuyên khoa ban hành kèm giấy phép hoạt động sẽ không có chuyên khoa Nội soi, Thăm dò chức năng nhưng nếu cơ sở có đề nghị phê

duyệt một số kỹ thuật thuộc các chuyên khoa này để phục vụ cho việc chẩn đoán, điều trị thì Sở Y tế căn cứ vào nhân sự (*chứng chỉ hành nghề, văn bằng, chứng chỉ đào tạo của người hành nghề*), cơ sở vật chất và trang thiết bị theo yêu cầu của kỹ thuật, nếu cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định thì sẽ phê duyệt danh mục kỹ thuật cho cơ sở thực hiện.

Ví dụ 1: Phòng khám đa khoa không có chuyên khoa Thăm dò chức năng nhưng có bác sĩ (*y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên... tùy kỹ thuật*) có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và có chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thăm dò chức năng (*Điện cơ, điện não đồ thông thường, đo hô hấp ký, đo mật độ loãng xương bằng siêu âm...*) được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở phân công thực hiện các kỹ thuật cụ thể bằng văn bản; có bố trí phòng để thực hiện kỹ thuật; có trang bị đủ máy móc theo qui định thì Sở Y tế sẽ phê duyệt cho phép cơ sở thực hiện các kỹ thuật thăm dò chức năng tương ứng. Trường hợp tương tự, cơ sở không có chuyên khoa Thăm dò chức năng nhưng có chuyên khoa Mắt, có bác sĩ (*y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên... tùy kỹ thuật*) có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Mắt hoặc chứng chỉ hành nghề với phạm vi khác và có chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thăm dò chức năng như đo bản đồ giác mạc, đo sắc giác, đo khúc xạ khách quan, đo thị lực, thử kính..., được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở phân công thực hiện các kỹ thuật cụ thể bằng văn bản; có trang bị máy móc phù hợp với từng kỹ thuật; có phòng thực hiện kỹ thuật thì sẽ được phê duyệt một số kỹ thuật về thăm dò chức năng về chuyên khoa Mắt phù hợp.

Ví dụ 2: Phòng khám đa khoa không có chuyên khoa Nội soi nhưng có bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh với phạm vi nội soi tiêu hóa, hoặc chứng chỉ hành nghề với phạm vi khác và có chứng chỉ đào tạo về nội soi tiêu hóa, được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở phân công thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa bằng văn bản; có bố trí phòng nội soi tiêu hóa, có trang bị máy nội soi tiêu hóa thì Sở Y tế sẽ phê duyệt cho phép cơ sở thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa. Trường hợp tương tự, cơ sở không có chuyên khoa Nội soi nhưng có chuyên khoa Tai Mũi Họng, có bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc chứng chỉ hành nghề với phạm vi khác và có chứng chỉ đào tạo về nội soi Tai Mũi Họng, được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở phân công thực hiện kỹ thuật nội soi Tai Mũi Họng bằng văn bản; có trang bị máy nội soi Tai Mũi Họng; có bố trí phòng thực hiện kỹ thuật nội soi Tai Mũi Họng thì sẽ được phê duyệt một số kỹ thuật về nội soi tai mũi họng phù hợp.

Các đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động có nhu cầu cấp đổi giấy phép hoạt động theo cách ghi mới (*giấy phép hoạt động kèm bảng phụ lục danh sách các chuyên khoa*) đề nghị nộp bản chính giấy phép hoạt động đã cấp về Sở Y tế để được giải quyết. Các giấy phép hoạt động cấp sau ngày ban hành công văn này sẽ áp dụng cách ghi nêu trên.

Các đơn vị đăng ký giảm chuyên khoa nộp hồ sơ trực tiếp về Sở Y tế; đăng ký tăng thêm chuyên khoa thì nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định. Chi tiết xin liên hệ Phòng nghiệp vụ Sở Y tế để được hướng dẫn.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BHXH tỉnh (phối hợp);
- Phòng Y tế huyện, TP;
- UBND huyện Tân Phú;
- TTYT huyện, TP;
- Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Trung